



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ยัน'Zoning'ช่วยดันรายได้เกษตรกรเผย 3 จังหวัดนำร่อง	แนวหน้า
2. สภาพ ชาวบ้าน บรรยากาศ ครม.สัญจร สงขลา ปิดตาดิน	ข่าวสด
3. เล็งแบ่งงานรองนายกฯ 18 รมต.ถวายสัตย์วันนี้	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ เส้นแบ่งความคิด: รัฐมนตรี 'ยักษ์' วิวัฒน์ ศัลยกำธร	สยามรัฐ
5. ว่าที่รมว.เกษตรเล็งรื้องบ2.2แสนล้าน	โพสต์ทูเดย์
6. คอลัมน์ ล่าความจริง: เกมยากปชป.จับมือเพื่อไทยสกัด'นายกฯคนนอก'	กรุงเทพธุรกิจ
7. ลุย2กม.ลูกสนช.เร่งถกพท.ชัดบึกตักว่าไม่ได้ฟังปัญหา	ข่าวสด
8. ใต้รัฐบาลกลาง บิ๊กป้อมฮึด เมินปชป.-พท.สนช.การันตีไม่คว่ำร่างแนก.ม.เลือกตั้ง	เดลินิวส์
9. คอลัมน์ เดินหน้าชน: ปรับเพื่ออนาคต	มติชน
10. คอลัมน์ สังคมการเมือง: 'ตุ'เสียใจ-หลุดว่ากพท.-ปชป.รุ่มขยม	ข่าวสด
11. คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามูม: อย่ามาขึ้นเสียง	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : ยัน 'Zoning' ช่วยดันรายได้เกษตรกรเผย3จังหวัดนำร่องผลตอบแทนสุทธิเพิ่ม 7 พัน/ปี

วันที่ : พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 13370 หน้า : 8(กลาง)

# ยัน 'Zoning' ช่วยดันรายได้เกษตรกร

## เผย3จังหวัดนำร่องผลตอบแทนสุทธิเพิ่ม7พัน/ปี

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการติดตามการดำเนินงาน Zoning by Agri-Map ตลอดระยะเวลา 2 ปี พบว่า ปี 2559 มีการปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งสิ้น 32,618 ไร่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด โดยผลสำรวจ 3 จังหวัดนำร่อง พบผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเพิ่ม 7,303 บาท/ไร่/ปี จาก 840 บาท/ไร่/ปี สำหรับปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนมาผลิตสินค้าที่เหมาะสม 157,701 ไร่ พื้นที่ 53 จังหวัด

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินผลโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ซึ่งมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้อำเภอ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

ในการนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และอุทัยธานี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และของปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า



สรวิศ ธานีโต

ปีงบประมาณ 2559 มีการปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งสิ้น 32,618 ไร่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด เกษตรกรจำนวน 10,502 ราย โดยในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 3,930 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งสิ้น ประมาณ 28.7 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 7,303 บาท/ไร่/ปี) เพิ่มจากเดิมที่มีผลตอบแทนสุทธิรวม 3.4 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 864 บาท/ไร่/ปี) โดยมีผลตอบแทนสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 25.4 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 6,463 บาท/ไร่/ปี) จากสินค้าชนิดใหม่ที่ผลิต ได้แก่ การทำเกษตรผสมผสาน 2,220 ไร่ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,470 ไร่ การผลิตอ้อยโรงงาน 145 ไร่ ปลูกหม่อน 55 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ไร่ และเลี้ยงปลา 10 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

ปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 157,701 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30,444 ราย ประกอบด้วย อ้อยโรงงาน 88,132 ไร่ เกษตรผสมผสาน 38,287 ไร่ พืชอาหารสัตว์ 20,767 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 5,427 ไร่ มันสำปะหลัง 2,439 ไร่ ประมง 2,061 ไร่

และหม่อน 588 ไร่ ทั้งนี้จากการประเมินผลในเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต ได้ทราบถึงความเหมาะสมของการผลิตในพื้นที่ตนเอง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สศก. จะทำการประเมินผลลัพธ์ของโครงการปีงบประมาณ 2560 อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และจะนำเสนอผลการประเมินให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป จะมีการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น พืชผักสวนครัว ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนระยะกลาง เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่โครงการปี 2559 - 2561 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมระหว่างรอผลผลิตจากพืชหลัก ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางรายได้และลดความเสี่ยงให้เกษตรกรไม่หันกลับไปผลิตสินค้าชนิดเดิม

## สภาชาวบ้าน บรรยากาศ ครม.สัญจร สงขลา ปิดตานี



**มี** การคาดหวังว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ นายกฤษฎา บุญราช ก็เพื่อที่จะเข้ามาสกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกร

เพราะว่าเป็น “นักปกครอง”

เพราะว่ามีสายสัมพันธ์แนบแน่นอยู่กับการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ไม่ว่าจะของชาวนายาง ไม่ว่าจะ เป็นกปปส.

เนื่องจากเคยป่วนหวัด และยึดศาลากลางจังหวัดมาแล้ว แต่หากสัมผัสกับบรรยากาศก่อนการประชุม ครม.สัญจร ไม่ว่าจะที่ตลาดปลาปัตตานี ไม่ว่าจะที่สี่แยกสำโรง สงขลา ตลอดทั้งวันที่ 27 พฤศจิกายน

ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะ “เอาอยู่” หรือไม่

**ป**มเงื่อนไขที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ปัญหาของเกษตรกร ไม่ว่าจะชาวนาชาวนายาง ไม่ว่าจะชาวประมง มีได้เป็นเรื่องอันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ

ตรงกันข้าม เป็นปัญหาที่มีมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีแล้ว

ในยุคที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ ราคาขายพาราที่เสื่อมทรุดตกต่ำลงเป็นลำดับ และที่ต่อเนื่องมาจนถึงมือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ

ในเรื่องนี้เองอาจได้รับการปลอบประโลมว่าเป็น “รัฐบาลของเรา”

จึงไม่มีการเคลื่อนไหวในแบบที่เคยเคลื่อนไหวในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นฐานมวลชนของกปปส. และเห็นด้วยกับการรัฐประหาร

**แต่มาถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เริ่มไม่เป็นเช่นนั้น**

**พ** ลันที่เกษตรกรชาวนายางภาคใต้สะท้อนความเดือดร้อนออกมาให้เป็นที่ปรากฏและมีความต้องการพบ นายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอปัญหา

ก็มีการเชิญตัวแทนนำเข้าค่ายทหาร “ปรับทัศนคติ”

ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดชุมพร กลายเป็นว่ากระบวนการ “ปรับทัศนคติ” คือ วิธีการแก้ปัญห

ยิ่งเมื่อชาวประมงปัตตานีร้องเรียนก็ถูกสวนกลับ

ยังชาวบ้านกลุ่มเทพา-ปัตตานี เดินเท้าอย่างสงบจาก อ.เทพา ไปปักหลักที่อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็ถูกสลายม็อบและจับกุมตัว

**ที่เคยเจียบก็ทำท่าว่าจะไม่เจียบ**

**ส** ภาที่เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนายางพารา ไม่ว่าจะ เป็นชาวประมง ไม่ว่าจะ เป็นชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประสบ

เด่นชัดว่าเป็นสภาพที่ถูกกดทับด้วยคำสั่งหัวหน้าคสช.

เด่นชัดว่าชะตากรรมของประชาชนในภาคใต้ก็ได้รับการปฏิบัติแทบไม่แตกต่างไปจากประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกทม.ในห้วงหลังรัฐประหาร

**นักปกครองอย่าง นายกฤษฎา บุญราช จะเอาอยู่หรือ**



# เล็งแบ่งงานรองนายกฯ 18 รมต.ถวายสัตย์วันนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกานำครม.ใหม่  
เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ เตรียมเริ่ม  
ทำงาน 18.ค. "วิษณุ" โยนนายกฯพิจารณา  
แบ่งงานรองนายกฯ ที่เลือกตั้งท้องถิ่นต้อง  
ไม่ชนสนามใหญ่ "ประวิตร" บัตรรัฐบาลอยู่  
ในช่วงขาลง แจงครม.ยังไม่ทำหน้าที่ ด้าน  
"พรเพชร" ยันสนช.ไม่คว่ำกฎหมายลูก  
ความเคลื่อนไหวคณะรัฐมนตรี(ครม.)  
ชุดประยุทธ์5 ซึ่งวันนี้(30พ.ย.)พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)จะ  
นำครม.ใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ  
ตนก่อนเข้ารับหน้าที่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยถึงการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี  
ใหม่ว่า คงต้องรอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา  
แบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีใหม่  
ทั้งหมด แทน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร



ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ พล.ร.อ.ณรงค์  
พิพัฒน์นาคัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ส่วนความคืบหน้าการเตรียมจัดการ  
เลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้ทางคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาได้ส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การเลือกตั้งท้องถิ่นมาให้ตนดูเป็นการ  
ภายในนานแล้ว ตนได้ส่งให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง(กกต.) และกระทรวงมหาดไทย  
พิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะนำเสนอครม.ใน  
เดือน ธ.ค.นี้ โดยจะเสนอให้สภานิติบัญญัติ  
(สนช.) ได้ในต้นปีหน้า

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิด  
ขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติใช่หรือไม่  
นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่กล้าตอบ เพราะ  
ไม่ทราบว่สนช.จะใช้เวลาพิจารณาเท่าไร  
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกฎหมาย  
ธรรมดาทั่วไปและมีถึง 6 ฉบับ ไม่เหมือนกับ  
กรณีของกฎหมายลูกที่มีกรอบเวลาว่าจะ  
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
แต่ขณะนี้ทางนายพรเพชร วิชิตชลชัย  
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  
ได้มอบหมายให้ทางสนช.ศึกษาชู่ขนาน  
ไปพลางๆ

อย่างไรก็ตาม ต้องพยายามไม่ให้เกิด  
เลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติ  
ชนกันเพราะจะเกิดความวุ่นวายซึ่งการเลือกตั้ง  
ท้องถิ่นไม่ได้เลือกพร้อมกันทุกท้องถิ่น  
เป็นการดำเนินกันในพื้นที่ ไม่เหมือนการ  
สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการทั้ง  
ประเทศและจะทำให้ประชาชนสับสน  
วุ่นวาย เพราะเบอร์ผู้สมัครไม่เหมือนกัน

อ่านต่อหน้า 13



ต่อจากหน้า 16

## เล็ง

### “ประวิตร”ปัดรัฐบาลอยู่ในช่วงขาลง

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากประสบปัญหาหลายอย่างว่า ครม. ประยุทธ์ 5 ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยจะอยู่ในภาวะขาลงได้อย่างไร ส่วนกรณี พล.อ.ชัชชาติ ช่างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้ามาทำหน้าที่แทน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร นั้นก็ทำหน้าที่เหมือน พล.อ.อุดมเดช ซึ่งต้องดูแรงงานภาคใต้ด้วยแม้ว่านายกรัฐมนตรี จะมอบหมายให้ดูเรื่องการปรองดองก็ตาม

ส่วนแนวคิดให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย จับมือต่อต้านพรรคการเมืองมาจากทหารนั้น เห็นว่า ให้เขาจับไปเราก็ทำงาน คงไม่เกี่ยวและเราไม่ใช่ นักการเมือง และขณะนี้ทหารก็ยังไม่ได้อะไรเลยจะมาเป็นคู่แข่งได้อย่างไร

### รมต.หน้าใหม่เริ่มทำงาน 1 ธ.ค. นี้

วันเดียวกันนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สำหรับการเตรียมต้อนรับ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีพม.คนใหม่ นั้นขณะนี้ที่มีผลงานได้เข้ามาดูและจัดห้องทำงาน พล.อ.อนันตพร มีกำหนดการจะเข้ากระทรวงเวลา 8.00 น.วันที่ 1 ธ.ค. โดยจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง จากนั้นประมาณ 9.09 น.จะเข้าห้องทำงาน และประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อรับทราบถึงภารกิจและงานเร่งด่วน และมอบนโยบาย

เช่นเดียวกับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมด้วยนายลักษณ์ และ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ที่จะเดินทางเข้ากระทรวงวันที่ 1 ธ.ค. โดยจะสักการะพระพิรุณทรงนาค ศาลพระภูมิ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

ขณะที่เดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของรัฐมนตรีประกอบด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, นายสุวัจน์ ตันยวรรณ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทยอยขยับย้ายสัมภาระเข้ามาไว้ในห้องทำงานที่ ตึกบัญชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ ครม. ประยุทธ์ 5 จะร่วมกันการถ่ายรูปร่วมที่ระลึกบริเวณถนนหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนการประชุมครม. ที่เลื่อนมาจากวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

### “พรเพชร” ยันสนช. ไม่คว่ำ ก.ม. ลูก

ขณะที่นายพรเพชร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า เป็นการมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ธรรมดา และมาแสดงความยินดีที่ กรธ. ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ให้กับ สนช. ครบทั้ง 10 ฉบับแล้ว และไม่มีอะไรน่ากังวลนอกจากนี้ ยังได้ซักถามถึงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาของร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่ สนช. จะพิจารณาในวันนี้ 30 พ.ย. ทั้งนี้ เชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนจะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมหรือไม่ สนช. ยังไม่รู้ แต่ยืนยันว่า สนช. ตระหนักถึงความสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ และจะพยายามทำให้ดีที่สุดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแน่นอน



# รัฐมนตรี 'ยักษ์' วิวัฒน์ ศัลยกำธร



## เส้นแบ่งความคิด

● สถาพร ศรีสังข์

แล้วนายกฯ ลุงตุ๊ก็สร้าง "เซอร์ไพรส์" ทิ้งทวนในช่วงปีสุดท้ายของ "โรดแมป" ด้วยชื่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนหนึ่ง แบบที่ทำให้หลายใครในวงการตาดีกันถ้วนทั่วหน้า เมื่อปรากฏชื่อของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นักเกษตรกรรมธรรมชาติตัวยง ที่ยืนชั้นในสังคมไทย และตะโกนดังๆ เท่าที่พลังเสียงของตัวเองจะมีว่าแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็น "ศาสตร์พระราชา" ไว้ให้คนไทยนั้นแหละคือ "ทางรอด" ของสังคมไทย (และของโลก)

ในห้วงเวลาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา "อาจารย์ยักษ์" แสดงตนโดยการปฏิบัติตัวทั้งด้านความคิดและการลงมือทำจริงให้เห็นจนปัจจุบันศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ภายใต้การนำของเขา กลายเป็นเหมือน "ศูนย์กลาง" เครือข่ายในการฝึกความคิดความศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชา" ในเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้ว

เป็นที่รู้ๆ กันในหมู่นักผู้สนใจด้านการเกษตร ยิ่งยิวว่า อาจารย์ยักษ์นั้นเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา เรียนหนังสือหนึ่งทามาก็แบบธรรมดาแต่ๆ คือตอนประถมก็จบจากโรงเรียนวัดชื่อโรงเรียนวัดสนามจันทร์ที่เมืองแปดริ้ว จบ ม.ปลาย จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ (อะที่เดียวกับนายกฯลุงตุ๊หรือเปล่า?) แล้วเข้ามาวิทยาลัยเปิดศูนย์รวมลูกคนจนอย่างรามคำแหงนั้นแหละ เรียนจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ แล้วจึงไปจบจากสถาบันที่พอจะดูดีหน่อย (มองจากสายตาคนชั้นกลาง) คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" นั้นไง

เห็นไหมว่าธรรมดาจริงๆ ไม่ต้องผ่านเมืองนอกเมืองนาหรือโรงเรียนดังๆ อะไรมานะ ถ้ายึดมั่นในแนวคิดแนวทาง "ศาสตร์พระราชา" อย่างมั่นคงก็บรรลุความยั่งยืนของ



### ความคิด และชีวิตได้!

การทำงานก็เช่นกัน อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร เริ่มเหมือนลูกชาวบ้านที่มีปริญญาตรีทั่วไปคือเคยสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเอกรีก เคยเป็นนักพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทย แล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของสภาพัฒน์ ก่อนที่จะเข้าทำงานในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กระทั่งลาออกจากที่นั่นขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลพระราชดำริเพื่อมาทำกิจกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

จากปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ยักษ์ ผู้นำทางความคิดและการลงมือปฏิบัติจริงของผู้ที่เชื่อศาสตร์พระราชาในเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ได้รับรางวัลจากองค์กรทางสังคมมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ในความมีคุณค่าต่อสิ่งที่ทำ เช่น เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของเกือบทุกสถาบัน

ที่เคยร่ำเรียน ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว (ประเภทบุคคล) รางวัลคนค้นคน อะวอร์ด เป็นต้น

หลังเกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคมไทยอย่างรุนแรง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นำยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์ยักษ์ก็ได้เข้าร่วมอยู่ในคณะปฏิรูปฯ และได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการฝ่ายปฏิรูปการศึกษา

แล้วราชรถก็มาเกย อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ก็ปรากฏรายชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล คสช. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของหัวโขน ไม่ได้ก็เสื่อมได้ ยังไงก็ขอให้ยึดกุม "ศาสตร์พระราชา" ไว้ให้มันนะอาจารย์ยักษ์เอ๋ย...เพราะนั่นแหละคือ "สัมมาทิฐิ" !!!



## ว่าที่รมว.เกษตรเลี้ยง ร้องบ2.2แสนล้าน

โพสต์ทูเดย์ - รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียม  
ร้องบปี 2562 วงเงิน 2.2 แสนล้าน  
เกลี้ยใช้ดูแลเกษตรกรและจัดการน้ำ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีของ  
กระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 3 ราย ที่จะเข้า  
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง  
วันที่ 1 ธ.ค. และเห็นนโยบายผู้บริหาร  
กระทรวงวันที่ 4 ธ.ค. เบื้องต้นจะให้  
นโยบายและเตรียมเรียกประชุมเพื่อ  
ทำงานประมาณปี 2562 ใหม่อีกครั้ง  
หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
อดีตรมว.เกษตรฯ ได้เห็นนโยบายและ  
เสนอขอของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2562 ประมาณ 2.21 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ มีรายงานว่าจะมีการปรับงบ  
ประมาณไปใช้เพิ่มในด้านการส่งเสริม  
เพาะปลูก เช่น การส่งเสริมการเพาะ  
ปลูกแบบผสมผสาน การส่งเสริมเกษตร

แปลงใหญ่ และการใช้เครื่องจักรกล  
แทนแรงงานมนุษย์ การแก้ไขปัญหา  
หนี้สินเกษตรกร เป็นต้น ในขณะที่งบ  
ประมาณด้านพัฒนาแหล่งน้ำประมาณ  
9 หมื่นล้านบาท จะให้ปรับไปตามแผน  
พัฒนาตามยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ ที่  
ได้มีการวางไว้ตามภารกิจ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กระทรวง  
เกษตรฯ ได้เตรียมทำงบประมาณราย  
จ่ายประจำปี 2562 วงเงินประมาณ  
2.21 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการ  
ตามนโยบายพัฒนาเกษตรกร 15 ด้าน  
เป็นงบบูรณาการประมาณ 1.2 แสน  
ล้านบาท งบรายจ่ายพื้นที่ 3.1 หมื่น  
ล้านบาท งบรายจ่ายภารกิจ 3.9 หมื่น  
ล้านบาท งบรายจ่ายบุคคลภาครัฐ 2.7  
หมื่นล้านบาท และหลังจบปี 2562  
เกษตรกรจะมีรายได้ของครัวเรือน  
ไม่น้อยกว่า 6 หมื่นบาท/คน/ปี ■

## ล่าความจริง พิกัดข่าว

จุดพลุกันมาหลายรอบแล้ว สำหรับสูตรการเมืองสกัด “นายกฯคนนอก” หลังเลือกตั้ง นั่นก็คือการ “จับมือ-จับปากกัน” ของ 2 พรรคการเมืองใหญ่อย่าง “เพื่อไทย” กับ “ประชาธิปัตย์”

ล่าสุดบนเวทีเสวนาที่สมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการแสดงท่าทีจากแกนนำของทั้งสองพรรค คือ **จาตุรนต์ ฉายแสง** จากค่ายเพื่อไทยกับ **นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ** รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งสองพูดค่อนข้างชัดว่าไม่เปิดโอกาสการจับมือกันทางการเมือง

แม้นโยบายของสองพรรคจะต่างกันสุดขั้ว และยืนอยู่คนละฟากฝั่งกันมาตลอด ถึงขั้นแกนนำของพรรคจัดมือปิดเมืองไล่อีกฝ่ายไม่ให้ไปเป็นรัฐบาลก็ยังไม่ยอมแล้ว และเป็นหนึ่งในปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็อย่างว่า...สังขรรณการเมืองไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

ท่าทีการประกาศจุดยืนตั้งแต่ไปโหวต ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเลือกตั้ง อาจส่งผลเสียพลังทางการเมืองได้ง่ายๆ โดยเฉพาะมวลชนที่สนับสนุนแต่ละพรรค แต่ละฝ่าย หากวางบทบาทผิดไป อาจเสียคะแนนได้เหมือนกัน

เหตุนี้เองบรรดาหัวหน้าและแกนนำของทั้งสองพรรค จึงออกมาตะแบกพร้อมเพรียงกัน จนคนพูดอย่างนิพิฏฐ์ต้องยอมถอย บอกว่าเรื่องนี้เป็นแค่ “คณิตศาสตร์การเมือง”

แต่สูตรคณิตศาสตร์สูตรนี้ ต้องบอกว่าเร้าใจไม่น้อย เพราะตัวเลข ส.ส. 500 เสียง บวก ส.ว.ลากตั้งจาก คสช.อีก 250 เสียง จะมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยผู้ที่จะได้รับเลือก ต้องได้เสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ 2 สภารวมกัน คือ 376 เสียง จากทั้งหมด 750 เสียง

หากต้องการสกัดนายกฯคนนอก ต้องเลือกจากนายกฯในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ ซึ่งพรรคการเมืองต้องรวมเสียงกันให้ได้ 376 เสียง โดยไม่ต้องพึ่งเสียง ส.ว.

**ล่าความจริง**  
พิกัดข่าว  
ยากปชป.จับมือเพื่อ  
สกัดนายกฯคนนอก  
> 14

# เกมยากปชป.จับมือเพื่อไทย สกัด'นายกฯคนนอก'



การจะได้เสียงมากขนาดนี้ สองพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ต้องจับมือกันเท่านั้น ขณะที่ คสช. หากต้องการสืบทอดอำนาจผ่าน “นายกฯคนนอก” คสช.ก็จะมีเสียง ส.ว.250 เสียงอยู่ในมือ ต้องหาเสียง ส.ส.อีก 126 เสียง เกมยากของ คสช.คือ เสียง ส.ส. 126 เสียงนั้นหาไม่ยาก แต่ถ้ามีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่นี้ ถึงจะเป็นนายกฯได้ ก็บริหารประเทศไม่ได้ เพราะเสียงใน “สภาล่าง” ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของ 500 เสียง นั่นก็คือ 250 เสียง ฉะนั้นถ้ามีเสียงสนับสนุนแค่ 126 เสียง แค่จะผ่านกฎหมายยังไม่ได้ อย่าไปพูดพร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งหากฝ่ายเสียงในสภาล่างนายกฯก็ต้องลาออก

ฉะนั้น คสช.เองก็ต้องหาพันธมิตรการเมืองเอาไว้เช่นกัน และการปรากฏร่างเงาของ **วีระศักดิ์ โควสุรัตน์** อดีตขุนพลของพรรคชาติไทยพัฒนา บนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ถูกมองเป็น “ดีลการเมือง” ที่ชื่อใจกันไว้ล่วงหน้า แม้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** จะพยายามปฏิเสธก็ตาม

สูตรคณิตศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องตัวเลข ต้องบอกว่าไม่ต่างอะไรจาก “งูกินหาง” เพราะพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกแย่งชิงจากทั้งฝ่าย คสช. และฝ่ายสองพรรคใหญ่ที่ไม่ต้องการนายกฯคนนอก เหตุนี้เองพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยและชาติพัฒนา จึงเนื้อหอมสุดๆ เพราะเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แค่ 2 พรรคก็ไม่ง่ายนักที่จะรวมเสียงกันได้ถึง

376 เสียง โดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่ คสช.คุมเกมอยู่

การวางท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องบอกว่าลำบากกว่าพรรคเพื่อไทย เพราะเพื่อไทยนั้นชัดเจนว่าไม่มีทางร่วมหัวจมท้ายกับรัฐบาลสืบทอดอำนาจของ คสช.

ได้อย่างแน่นอน แต่พรรคประชาธิปัตย์ ยังมี **สุเทพ เทือกสุบรรณ** อดีตแกนนำ กปปส.เป็น “โซ่ข้อกลาง” เชื่อมสัมพันธ์กับ คสช. จากการปรับ ครม.ที่ยุบล่าสุดที่ให้ **กฤษฎา บุญราช** เข้ามาดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ชี้ว่าเขาเป็นตัวแทนใคร และภารกิจใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จคือปลุกราคายางพาราให้เต็งกลับมาเหมือนเก่า เพื่อดึงคะแนนเสียงจากชาวสวนยางซึ่งมีฐานใหญ่อยู่ในภาคใต้ให้เลือกประชาธิปัตย์และเข้าฮอว์ลร่วมรัฐบาลกับ คสช.

ฉะนั้นถ้ากลุ่มอภิสิทธิ์ จะทำ “ดีลลับ” กับพรรคเพื่อไทย เพื่อปฏิเสธนายกฯคนนอก โอกาสที่ประชาธิปัตย์จะแตกเป็นเสี่ยงๆ เหมือนเมื่อครั้ง “กลุ่ม 10 มกราคม” ที่ **วีระ มุสิกพงษ์** และพวกตัดสินใจเดินออกจากพรรคไปเมื่อปี 2531 ก็อาจหวนคืนกลับมา

นี่คือโจทย์ขอยากของประชาธิปัตย์ และทั้งหมดจึงส่งผลให้ “นายกฯลู่งตุ” ถือไฟเหนือกว่าเห็นๆ

**จิ้งหะกั้วทางการเมืองนับจากนี้จึงต้องห้ามกะพริบตา!**

**ล่าความจริง พิกัดข่าว**  
สืบเสาะ เจาะลึก  
ตามติดทุกประเด็นร้อนรายวัน  
ตีแผ่และเกาะกุกกระเส

**ทุกวันจันทร์-ศุกร์**  
**18.20-19.20 น.**



# ลุย 2 กม. ลุก สนช. เร่งถก

## พท. ชัด บิ๊กตุ๋วัก ไม่ได้ฟังปัญหา 'มีชัย ฤชุพันธุ์' ประธาน กรธ. ร่วมกินข้าวกับ 'พรเพชร วิจิตรชลชัย' หลังทำ 2 กฎหมาย ลูกฉบับ อ่านต่อหน้า 11

### ● ถก 2 กม. ลุก □ ต่อจากหน้า 1

สุดท้ายเสร็จเรียบร้อย ด้านประธานสนช. มั่นใจ ทั้ง 2 ฉบับผ่านสภาลุย วางแผนดันหลังจาก รับร่าง พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ว. วรรแรกก็จะลุยถก ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ต่อทันที เปิด เนื้อหาฉบับแรกพรรคใดก็ได้คะแนน ส.ส. เขตสูง เกินกว่าจะฟัง ได้แต่หัวบัญญัติรายชื่อทันที ส่วน ฉบับหลังมีทั้งเลือกกันเอง 20 กลุ่มอาชีพจาก นั้นก็ไปเลือกไขว้กันต่อ บทเฉพาะกาลเลือก 6 แก้อิส. ว. ลากตั้งให้ปลัด ก.ผ.บ. หสส. - ผ.บ. ทบ. - ผ.บ. ทอ. - ผ.บ. ทร. - ผ.บ. ตร. ป.ป.ช. นัดชี้ มูลเลขานุการบุญทรง เจริญวิกรมชัย ผิดปกติ เตรียมยื่นร้องศาลยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ด้านเพื่อไทยชี้ นายฯ ตวาดขวาวประมง ทำให้เสียโอกาสรับฟังปัญหา

### ป้อมไม่หวั่น 2 พรรคจับมือกัน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว. กลาโหม กล่าวถึงแนวคิดให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยจับมือต่อต้านพรรคทหารว่า ให้เขาจับไป เราก็ทำงาน คงไม่เกี่ยว และเราไม่ใช่นักการเมือง ขณะนี้ทหารยังไม่ได้ทำอะไรเลย จะมาเป็นคู่แข่งได้อย่างไร

เมื่อถามว่ารัฐบาลประสบปัญหาหลายด้าน เป็นช่วงกลางหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ปรคม. ประยุทธ์ 5 ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลย จะอยู่

ในภาวะกลางได้อย่างไร ส่วน พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม ที่เข้ามาแทน พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร อดีต รมช. กลาโหม นั้น ก็ทำหน้าที่เหมือน พล.อ. อุดมเดช ต้องดูแลงานภาคใต้ด้วย แม้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และหัวหน้า กสช. จะมอบหมายให้ดูแลเรื่องการปรองดองก็ตาม

### บิ๊กฉัตรใช้ห้องทำงานบิ๊กเจียบ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ทีมงาน พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเตรียมห้องทำงานให้กับ พล.อ. ฉัตรชัย หลังพ้นจาก รมว. เกษตรฯ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในตำแหน่งรองนายกฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. โดยใช้ห้องทำงานของ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีต รองนายกฯ ที่เพิ่งพ้นจากตำแหน่ง รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 30 พ.ย. หลังจาก ครม. ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว จะมาถ่ายรูปร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาล โดย พล.อ. ฉัตรชัย จะเข้าทำงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. และจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในทำเนียบ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการประชุม ครม. ที่เลื่อนมาจากวันที่ 5 ธ.ค. และถือเป็นนัดแรกของ ครม. ประยุทธ์ 5

### 'ประยุทธ์' ดอออกกำลังวันพุธ

ส่วนการแบ่งงานรองนายกฯ นั้น พล.อ. ฉัตรชัย ต้องรองนายกฯ มอบหมายในวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งมีการประชุม ครม. คาดว่างานที่จะดูแลคือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสังคม เพราะเป็นกระทรวงที่นายกฯ ดูแล ส่วนกระทรวงความมั่นคง จะมี พล.อ. ประวิตร ดูแล ส่วนกระทรวงด้านเศรษฐกิจ จะเป็นกระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ไม่ได้ลงมาออกกำลังกายประจำวันพุธของสัปดาห์

โดยตลอดทั้งวัน พล.อ. ประยุทธ์ ปฏิบัติงานอยู่ บนตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องจากมีแฟ้มเอกสารจำนวนมากรอการพิจารณา มีเพียง พล.อ. วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกฯ ที่นำข้าราชการบางส่วนเดินออกกำลังกายรอบๆ ทำเนียบรัฐบาลเท่านั้น

### นัดครม. ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วันที่ 30 พ.ย. พล.อ. ประยุทธ์ และหัวหน้า กสช. มีกำหนดนำ ครม. ประยุทธ์ 5 ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ครม. ใหม่ นัดรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 16.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อม และถ่ายรูปประจำตัว จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนนำ ครม. เข้าเฝ้าฯ ในเวลาประมาณ 18.00 น.

สำหรับ ครม. ที่จะเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ประกอบด้วย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ นายสุวัจน์ ธันยวราชนะ รมต. ประจำสำนักงานนายกฯ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต. ประจำสำนักนายกฯ พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา

### จันทร์ 4 ธ.ค. - ถวายรูปหมู่ 'ตุ๋ 5'

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรฯ และสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช. เกษตรฯ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช. เกษตรฯ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช. คมนาคม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว. พลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ น.ส. จุติมา บุญยประภัศร รมช. พาณิชย์ พล.อ. อ. ประจัน จันตอง รองนายกฯ ซึ่งควม รว. ยุติธรรม พล.ต. อ. อุดมศักดิ์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. วิทยาศาสตร์และ



เทคโนโลยี นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย หมายหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม

สำหรับการถ่ายภาพรวมหมู่ของ ครม. นัดเป็นวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค. ในช่วงเช้าก่อนประชุม ครม.

## 2 พรป.สำคัญเข้าอกในสนช.

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และมาแสดงความคิดเห็นที่กรธ. ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญให้สนช. ครบทั้ง 10 ฉบับแล้ว ซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวล รวมถึงซักถามรายละเอียดเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่สนช. จะพิจารณาในวันที่ 30 พ.ย. เชื่อว่าจะผ่านไปได้อย่างดี

นายพรเพชรกล่าวว่า ส่วนจะตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) ร่วมหรือไม่ คนไม่รู้ แต่ยืนยันว่า สนช. ตระหนักถึงความสำคัญของทั้ง 2 ฉบับ จะทำให้ดีที่สุดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ

## ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสนช. วันที่ 30 พ.ย. นี้ มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่กรธ. เสนอ มีทั้งสิ้น 8 หมวด รวม 178 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้ การกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา จากนั้นให้กกต. ดำเนินการตามมาตรา 12 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. กำหนดวันเลือกตั้ง 2. กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เริ่มรับสมัครไม่เกิน 25 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. ใช้บังคับ 3. จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัดพึงมี และ 4. กำหนดสถานที่ที่พรรคจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

มาตรา 15 กรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจเลี่ยงได้เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่กกต. ประกาศกำหนด และกกต. มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ว่าการเลือกตั้งต้องไปตามกำหนดวันเดิม จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

## จำนวนราษฎรเฉลี่ยด้วย 350 ส.ส.

ส่วนการจัดการเลือกตั้ง มาตรา 26 บัญญัติให้กกต. กำหนดจำนวน ส.ส. ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวิธีการต่อไปนี้ 1. ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจำนวน ส.ส. 350 คน จำนวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน 2. จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ให้มี ส.ส. ในจังหวัดนั้นได้ 1 คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินจำนวนต่อ ส.ส. 1 คน ให้มี ส.ส. ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก 1 คน 4. เมื่อได้จำนวน ส.ส. ของแต่ละจังหวัดแล้ว ถ้าจำนวน ส.ส. ยังไม่ครบ 350 คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำนวณตามข้อ 3 มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมี ส.ส. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน และให้เพิ่ม ส.ส. ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำนวณนั้นในลำดับรองลงมาจนครบ 350 คน 5. จังหวัดใดมีการเลือกตั้ง ส.ส. ได้เกิน 1 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวน ส.ส. ที่พึงมี โดยแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

## ห้ามหาเสียงโซเชียล 3 วันก่อนกา

การหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมือง กำหนดเงื่อนไขบางประการเอาไว้ เช่น มาตรา 71 ห้ามโฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เว้นแต่ดำเนินการตามที่กกต. กำหนด มาตรา 72 การหาเสียงดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กกต. กำหนด แต่ห้ามไม่ให้ผู้ใดหาเสียงภายใน 3 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ส่วนมาตรา 75 ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. ด้วยวิธีไม่ว่าจะเป็นให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

สำหรับบทบัญญัติสำคัญอยู่ที่ มาตรา 129 การคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค โดยมีลำดับดังนี้ 1. นำคะแนนจากรวมทั้งประเทศจากทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ได้รับการเลือกตั้งแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วย 500 ซึ่งเป็นจำนวน ส.ส. ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร 2. นำผลลัพธ์ตามข้อ 1 ไปหารจำนวนรวมทั้งประเทศของแต่ละพรรค โดยจำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวน ส.ส. ที่พรรคนั้นพึงมี ได้เบื้องต้น **ถ้าได้ ส.ส. เขตมาก-อดปาร์ตี้ลิสต์**

3. นำจำนวน ส.ส. ที่พรรคจะพึงมีได้ตามข้อ 2 ลบด้วยจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์ คือจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคนั้นจะได้เบื้องต้น และ 4. ถ้าพรรคใด มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือจำนวนสูงกว่าจำนวน ส.ส. ที่พรรคนั้นจะพึงมีได้ ให้พรรคนั้นมี ส.ส. ตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งได้กำหนดไว้เข้มข้น โดยเฉพาะมาตรา 159 ผู้ใดที่ฝ่าฝืนมาตรา 75 ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ประโยชน์ชักจูงใจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี

กรณีที่พรรค เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 76 ว่าด้วยการห้ามไม่ให้พรรคเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครหรือส่งผู้สมัคร ส.ส. และทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจ ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรค และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรค ตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

## เสร็จวาระลุยพรบ. ส.ว. ต่อทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสนช. วันที่ 30 พ.ย. นี้ หลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เสร็จในวาระแรก จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ในวาระที่ 1 ตามที่กรธ. เป็นผู้เสนอ ซึ่งมีทั้งสิ้น 92 มาตรา

มีสาระสำคัญ มาตรา 11 ให้วุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. 200 คน มาจากการเลือกตนเองของบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม จำนวน 20 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและ



ความมั่นคง ได้แก่ อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 3. กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 4. กลุ่มการสาธารณสุข ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร

### เผยกลุ่มอาชีพที่คัดเลือก 20 กลุ่ม

5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน 8. กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม พังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 9. กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 10. กลุ่มผู้ประกอบการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9

11. กลุ่มผู้ประกอบการหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการกิจการหรือพนักงานโรงแรม 12. กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 13. กลุ่มผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 14. กลุ่มสตรี 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 18. กลุ่มสื่อมวลชน ผู้สร้างสรรคัรรมกรรม 19. กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ 20. กลุ่มอื่นๆ

### เลือกกันเองก่อนแล้วเลือกไขว้

สำหรับการเลือกกันของผู้สมัครส.ว. นั้น กำหนดให้มีการเลือกตั้งแต่ละระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศตามลำดับ โดยในการเลือกระดับประเทศ มาตรา 42 บัญญัติสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มจะเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ 2. ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ 40 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม 3. ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่ม

อื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองไม่ได้

4. เมื่อเลือกแล้ว ให้ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศ นับคะแนนโดยเปิดเผย และเมื่อออกค. ได้รับรายงานแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถ้าออก. เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นส.ว. จากกลุ่มนั้นๆ และให้ผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นและแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ

### ลือก 6 แก้อื้อให้ผบ.เหล่า-ปลัดกท.

บทเฉพาะกาล กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว. 250 คน มีวาระ 5 ปี มาจากการสรรหาและการแต่งตั้งภายใต้วิธีการดังนี้ 1. ให้มีคณะกรรมการสรรหาส.ว. ซึ่งคสช. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 9-12 คนและดำเนินการสรรหาบุคคลด้วยวิธีการเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศตามลำดับให้ได้ 200 คน และส่งให้คสช. เลือกเป็น ส.ว. จำนวน 50 คน

2. ให้คณะกรรมการสรรหาส.ว. เลือกบุคคลที่มีความรู้และความเหมาะสม ไม่เกิน 400 คน และส่งให้คสช. เลือกเป็น ส.ว. 194 คน 3. ส.ว. อีก 6 คน มาจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และผบ.ตร.

### ล้รัฐวุฒิมินทำที่จำเลยของปปช.

วันเดียวกัน นายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นปช. รอการตอบรับหรือไม่รับนัดจากป.ป.ช. เพื่อหารือแนวทางดำเนินการคดีศาลายการชุมนุมปี 2553 ปรากฏว่าไม่มีท่าทีหรือสัญญาณใดๆ ตอบกลับมา แม้จะคาดการณ์ไว้ก่อน แต่แทบไม่เชื่อวาป.ป.ช. จะเพิกเฉยเช่นนี้

ทั้งนี้ การอ้างว่าเคยมีมติยกคำร้องไปแล้วนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างถึงที่สุดกฎหมายยังเปิดช่องให้พิจารณาใหม่ได้ คดีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

อดีตนายกฯและพวกไปแล้ว เขายังเรียกร้องให้อุทธรณ์และประกาศจะเดินหน้าต่อไป แล้วคดีนปช. จะให้ยอมรับว่าทุกอย่างต้องจบที่ป.ป.ช. ได้อย่างไร

### ล้นพญาพิท.ล.53-ยื่นร้องอีก

นายฉัฐวุฒิกล่าวอีกว่า อยากถามกรรมการป.ป.ช. แต่ละคนว่าเมื่อเห็นสำนวนฟ้อง นายสมชายกับพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เทียบกับสำนวนยกคำร้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกฯ กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. ยอมรับได้จริงหรือว่าเป็นคือความยุติธรรม จะนั่งนิ่ง ทับเรื่องนี้ไว้จนพ้นวาระได้ลงคอหรือ คนรู้มาตลอดว่าการผลักดันเรื่องนี้ยากยิ่งกว่าเข็นภูเขาเข้าครก แต่ไม่คิดว่าต้องยอมแพ้ ยิ่งยากยิ่งต้องเดินให้ถึงที่สุด ไม่ควรมีใครต้องตายในเหตุการณ์นี้ แต่ยังคงเดินขังเจ็บเพราะไม่มีอะไรจะเจ็บปวดเกินกว่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกมองเป็นอากาศธาตุจากกระบวนการยุติธรรม

“หลังจากนี้ที่กฎหมายจะหารือกับญาติผู้เสียชีวิตในฐานะผู้เสียหายโดยตรง จะไปยื่นคำร้องต่อป.ป.ช. อีกครั้ง และจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หากยังไม่ได้รับการตอบสนองโดยสุจริต ย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องการเป็นคู่กรณีกับป.ป.ช. และไม่มีแผนจะให้ร้องนี้เผชิญหน้ากับคสช. แต่เราจะไม่ยอมหลีกเลี่ยงกับความอยุติธรรมแบบนี้” นายฉัฐวุฒิกล่าว

### อัยการยังไม่สั่งฟ้องเทือก-กปปส.

ด้านนายวงษ์ศักดิ์ กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ กล่าวถึงความสืบหน้าในสำนวนคดีพิเศษที่ 261/2556 ที่คณะทำงานอัยการคดีพิเศษได้เคยมีความเห็นสั่งคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมพวกรวม 58 คน ในคดีจับกุมจากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. แต่สำนวนคดียังคงค้างคั่นตอนร้องขอความเป็นธรรม ว่า กรณีมีกระแสข่าวว่าคณะทำงานอัยการ มีมติสั่งฟ้องคดีแกนนำ กปปส. ที่เหลือกว่า 50 คนแล้วนั้น ในข้อเท็จจริงขณะนี้คืออยู่ระหว่างการประชุมของคณะทำงาน ยังไม่มีมติที่ความเห็นในคดีนี้ เราต้องตรวจสอบเอกสารและพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างเนื่องจากคดีนี้มีเอกสารจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคณะทำงานที่พิจารณาคดีนี้เป็นชุดใหม่ เนื่องจากชุดเก่าถูกยกเลิกไปแล้ว คณะทำงานชุดใหม่จะต้องพิจารณาหลักฐานให้รอบคอบอีกครั้งซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่

เมื่อถามว่าหากคณะทำงานพิจารณาเสร็จ

แล้วขั้นตอนนี้ต่อไปต้องส่ง อสส. ตั้งคดีหรือไม่ นายวงศ์สกุลกล่าวว่า เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว โดยกรอบในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องส่ง ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาก่อน

## ปปช. ไขมูลเลขามบุญทรง รวยผิดปกติ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ในวันที่ 30 พ.ย. เวลา 13.00 น. คณะกรรมการป.ป.ช. จะแถลงไขมูลความผิด พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขาธิการนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ กรณีการรั่วไหลผิดปกติ เกี่ยวกับโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบพบว่า นพ.วีระวุฒิ เข้าข่ายมีพฤติการณ์ทรัพย์สินรั่วไหลผิดปกติ ซึ่ง พ.ต.นพ.วีระวุฒิ ถือเป็นหนึ่งในจำเลยคดีทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี ที่หลบหนีคดีไม่มาฟังคำพิพากษา และถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกหมายจับอยู่ขณะนี้ ซึ่งหลังจากป.ป.ช. ไขมูลความผิดรั่วไหลผิดปกติแล้ว จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกา มีคำสั่งชี้ขาดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

## พท.ชี้สูญเสียโอกาสฟังปัญหา

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ตะคอกไล่ประชาชนโดยระบุตัวแทนชาวประมงพูดจารุนแรงก่อนว่าเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น คนเป็นนายกฯ ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใด ต้องควบคุมอารมณ์ มีขันติธรรม เมตตาธรรม เปิดใจกว้างรับฟังปัญหาด้วยความเอื้ออาทร พฤติกรรมแบบนี้ของนายกฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้อง ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำได้ นายกฯ ต้องรับฟังชาวสวนยาง สวนปาล์ม ชาวประมง ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึง ไม่ใช่ไปจับกุมคนมาขึ้นหนังสือ ประชาชนมาหาเพราะเดือดร้อนต้องการให้ช่วย ควรถือเป็นโอกาสทองได้พบปะประชาชน

“พฤติกรรมที่ก้าวร้าว ทำให้สูญเสียโอกาส

รับฟังปัญหา การตะคอกไล่ประชาชนไม่ใช่สิ่งที่ดี จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนและคนในสังคม การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่นายกฯ บอกว่าทำดีที่สุดแล้ว มันคงยังดีไม่พอ เพราะราคายังตกต่ำอยู่ รมว.เกษตรฯ คนเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ใช้วิธีปรับให้ไปเป็นรองนายกฯ แล้วส่งคนมีประสบการณ์คุมมือมาเป็นรัฐมนตรีแทน เราอยากให้ทำสำเร็จ แต่วิธีที่ทำอยู่ น่าจะทำให้ห่างไกลจากความสำเร็จมากขึ้นไปอีก” นายอนุสรณ์กล่าว

นายอนุสรณ์กล่าวว่า ประชาชนเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ว่าถ้าหลังเลือกตั้งแล้วยังจะมีนายกฯ ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ รับได้หรือไม่ เพราะ 3-4 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ตลอดเวลา ต้องคอยลุ้นกันว่าวันไหนจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสีย ซึ่งการบริหารราชการระดับประเทศ ไม่น่าจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของผู้เฝ้า

## อดีตรมต.เก็บของทำเนียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า รัฐมนตรีที่ถูกปรับพ้นจากตำแหน่งในทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย พล.อ.ชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกฯ นายออมสิน ชีวะพุกภัย อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ ซึ่งไปเป็นรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

ขณะที่ในวันที่ 28 พ.ย. รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าทำงานในทำเนียบรัฐบาล ได้ขนของใช้ส่วนตัวเข้ามาไว้ในห้องทำงานตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนายสุวัพันธุ์ ต้นสุวรรณชนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ จะใช้ห้องทำงานเดิมของนายสุวิทย์ ขณะที่นายอภัยศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกฯ จะใช้ห้องทำงานเดิมของนายออมสิน ซึ่งอยู่ที่ชั้น 2 ตึกบัญชาการ



# ไตรัฐบาลกลาง บิ๊กป้อมชี้เมิน ปชป.-พท.

## สนช.การ์นต์ ไม่คว่ำร่างแถม ก.ม.เลือกตั้ง

สนช.การ์นต์ โควงสุด  
ท้ายโรดแม่พ ไม่คว่ำ  
ร่างกฎหมายเลือกตั้ง  
ส.ส.-ส.ว. เปิดเนื้อหา  
คุมเข้มสกัดโกง ตัด  
สิทธิ 20 ปี ฟ่วง ยุก  
พรรค **◆ อ่านต่อหน้า 2**

## บิ๊กป้อม **□ ต่อจากหน้า 1**

หากพบหัวหน้าหรือกรรมการ บ.ท. รู้เห็นเป็นใจ  
รัฐมนตรีป้ายแดงผิด พร้อมลุยงาน 1 ธ.ค. “บิ๊ก  
ฉัตร-สุวัจน์-กอบศักดิ์” ขนของเจ้าทำเนียบ  
ก.แรงงานเคลียร์ที่จอดรถ ทีมงาน “บิ๊กอู๋” 25  
คัน ด้าน “กฤษฎา” เชิญหลวงพ่อโศธร เข้า  
ห้องทำงานนัด 4 ธ.ค. ถ่ายรูปหมู่ ครม.ประชุมที่  
5 “บิ๊กป้อม” บัด รบ.ขาลง เมิน ปชป.-เพื่อ  
ไทย จับมือสกัดนายกคนนอก ยังไม่ใช่คู่แข่ง  
พรรคการเมือง “วิษณุ” เผย ไม่จัดเลือกตั้งต้อง  
ถ่วงพื้นที่ ป.ป.ช. ฟันเลขาฯ “บุญทรง”  
รอยผิดปกติ

## “บิ๊กป้อม” ปัดรบ.ขาลง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่กระทรวงกลาโหม  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม กล่าวถึง  
กรณีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตรัฐบาลอยู่ในช่วงขาลง  
เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้านว่า ขณะนี้  
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 5 ไม่ได้เริ่ม  
ทำงานจะอยู่ในช่วงขาลงได้อย่างไร พร้อมเปิด  
เผย เตรียมมอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้าง  
มงคล ว่าที่รมว.กลาโหมคนใหม่เข้ามาดูแลงาน  
ภาคใต้ ต่อจาก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีต  
รมช.กลาโหม ที่ถูกปรับออก

## □ ไม่ใช่คู่แข่งพรรคการเมือง

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธ  
แสดงความเห็นกรณีมีการเสนอสูตรให้พรรค  
ประชาธิปไตยและพรรคเพื่อไทยจับมือกันเพื่อ  
สกัดนายกรัฐมนตรีคนนอกโดยพล.อ.ประวิตร  
ระบุเพียงว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและไม่  
เกี่ยวกับรัฐบาล

“เขาจับมือก็ให้เขาจับไป เราทำงาน ไม่ได้  
ได้เกี่ยวกับและเราไม่ใช่นักการเมือง ขณะนี้  
ทหารไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะมาเป็นคู่แข่งได้  
อย่างไร” รมว.กลาโหม กล่าว

## □ “อตุลย์” พัดเข้าแรงงาน 1 ธ.ค.

สำหรับความเคลื่อนไหวรัฐมนตรีใหม่  
ที่อยู่ระหว่าง เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ  
ตนในช่วงเย็นวันที่ 30 พ.ย. จากนั้นจึงเริ่ม  
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชั้น 6 อาคาร  
15 ชั้น กระทรวงแรงงาน ทีมงานของ พล.ต.อ.  
อตุลย์ แสงสิงแก้ว ว่าที่รมว.แรงงาน ได้ทยอย  
ขนของใช้ และเอกสารต่าง ๆ จำนวนนับสิบ  
กล่องขึ้นไปบนห้องทำงานรัฐมนตรี พร้อมแจ้ง  
ให้ฝ่ายดูแลพื้นที่ในกระทรวงแรงงานเตรียม

จัดหาที่จอดรถสำหรับทีมงานและคนติดตาม  
พล.ต.อ.อตุลย์ รวม 25 คัน ที่จะเริ่มเข้าปฏิบัติ  
งาน ในวันที่ 1 ธ.ค.

โดยในวันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. เวลา 09.30 น.  
พล.ต.อ.อตุลย์ มีกำหนดมอบนโยบายการ  
ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้า  
ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
พร้อมแถลงแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นในวัน  
อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. พล.ต.อ.อตุลย์ มีกำหนด  
ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อประชุมหน่วยงาน  
ในสังกัด ร่วมกับนายประภัสสร มาลากาญจน์  
ผวจ.สมุทรสาคร ถึงสถานการณ์การทำงานของ  
แรงงานต่างด้าว ที่ศาลากลางจังหวัด ก่อนตรวจ  
เยี่ยมศูนย์รับแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และ  
ศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลของเมียนมา ที่  
ตลาดทะเลไทย เป็นต้น

## □ เชิญหลวงพ่อโศธรเข้า กษ.

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แหล่ง  
ข่าวเปิดเผยว่า ทีมงาน นายกฤษฎา บุญราช  
ว่าที่ รมว.เกษตรฯ ได้เข้าตรวจสอบห้องทำงาน  
รมว.เกษตรฯ ที่อยู่บริเวณชั้น 2 ของกระทรวง  
โดยนายกฤษฎาไม่ได้คำสั่งให้เปลี่ยนโต๊ะทำงาน  
หรือตกแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ยแต่อย่างใด  
ทั้งนี้นายกฤษฎามีกำหนดเข้าปฏิบัติหน้าที่  
วันที่ 1 ธ.ค. โดยจะเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อ  
พุทธโศธรจำลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญ  
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเกิดเข้าประดิษ  
ฐานที่ห้องทำงาน รมว.เกษตรฯ เท่านั้น เพราะ  
ไม่ถือเคล็ดอะไรเป็นพิเศษ

สำหรับกระแสข่าว การได้ตำแหน่ง  
รมว.เกษตรฯ ครั้งนี้ เนื่องจากนายกฤษฎา มี  
ความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายสุเทพ เทือก  
สุบรรณ ประธานมูลนิธิรวมพลคนหาประชาชนเพื่อ  
การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ นายกฤษฎา เข้า  
มาปราบมือของพาราและรับมือนโยบาย  
นั้น ยืนยันไม่เป็นความจริง โดยภายหลังปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างเป็นทางการ นายกฤษฎา มีกำหนด  
เดินทางไปตรวจความพร้อมพิธีเปิดโครงการ  
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ  
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

## □ “บิ๊กไถ่” จอมอบนโยบาย

เช่นเดียวกับที่ กระทรวงการพัฒนา  
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมงาน พล.อ.อนันตพร  
กาญจนรัตน์ ว่าที่รมว.การพัฒนาสังคมฯ ได้เข้า



ตรวจสอบห้องทำงานรัฐมนตรี โดย พล.อ. อนันตพร มีกำหนดเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ธ.ค. และจะเรียกประชุมผู้บริหาร พม. เพื่อมอบนโยบาย และงานเร่งด่วน จากนั้นในช่วงบ่าย มีกำหนดเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลที่เมืองทองธานี

## □ “บิ๊กฉัตร”พร้อมลุยงาน

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าทำงานในทำเนียบรัฐบาล ได้ลาเสียงของใช้ส่วนตัวเข้ามาไว้ที่ห้องทำงาน บนตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย โดย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี จะใช้ห้องทำงานเดิมของ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ชั้น 4

## □ มอบงานหลังถวายสัตย์

ส่วนนายสุวัจน์ ต้นชูธรรมะ ว่าที่รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ห้องทำงานเดิมของ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ว่าที่รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ห้องทำงานเดิมของนายออลสิน ชีวะพฤกษ์ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ชั้น 2 โดยนายกอบศักดิ์ เปิดเผยว่าเบื้องต้นนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายงานให้รับผิดชอบ และคาดว่าจะมีความชัดเจนภายหลัง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 4 ธ.ค. กรมชุดใหม่มีกำหนด ถ่ายภาพหมู่ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเริ่มประชุม รมต. ที่เลื่อนการประชุมจากวันที่ 5 ธ.ค. เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

## □ ถกยกเครื่องงานยุติธรรม

วันเดียวกัน เวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา ในห้องทำงานประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายอัครพร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้น นายวิษณุ เปิดเผยว่า วันนี้แะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ พร้อมหารือ

ประเด็นปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม พร้อมยอมรับส่วนตัวไม่อยากจะมีการกระจายอำนาจสอบสวน และยื่นยัน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงต้องปฏิรูปการศึกษาทางกฎหมายด้วย

## □ สนช.ปิดคว่ำ 2 กฎหมายลูก

ขณะที่ นายพรเพชร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายมีชัย ว่า เป็นการมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันธรรมดา และมาแสดงความยินดีที่กรธ. ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) หรือ ร่างกฎหมายลูกให้กับสนช. ครบทั้ง 10 ฉบับ และส่วนตัวเชื่อหลังจากนี้ ไม่มีอะไรน่ากังวล

นอกจากนี้ นายพรเพชร เปิดเผยว่าได้ชักถามนายมีชัย ถึงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายลูก การเลือกตั้ง ส.ส. และร่างกฎหมายลูกการได้มา ซึ่ง ส.ว. ที่ สนช. มีกำหนดพิจารณาในขั้นรับหลักการวาระ 1 วันที่ 30 พ.ย. ทั้งนี้ เชื่อว่า การพิจารณาจะผ่านไปได้ด้วยดี และไม่ทราบจะมีการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม 3 ฝ่ายหรือไม่แต่ยื่นยัน สนช. ตระหนักถึงความสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ และจะพยายามทำให้ดีที่สุดตามเงื่อนไขเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอย่างแน่นอน

## □ เปิดช่องกกด.เลื่อนเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาของร่างกฎหมายลูก การเลือกตั้ง ส.ส. และร่างกฎหมายลูกการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่ สนช. มีกำหนดพิจารณาในวันที่ 30 พ.ย. มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายมาตรา

โดยร่างกฎหมายลูกการเลือกตั้ง ส.ส. มี 178 มาตรา มีสาระสำคัญ อาทิ มาตรา 15 กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศตามวันที่ กกด.ประกาศ หาก กกด.มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 กกด. มีอำนาจประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

## □ ห้ามหาเสียงตามใจชอบ

ส่วนการจัดการเลือกตั้ง มาตรา 26 วางหลักให้ กกด. กำหนดจำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัด และแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยใช้จำนวน

ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร เฉลี่ยด้วยจำนวน ส.ส. 350 คน จำนวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจำนวนราษฎร ต่อ ส.ส. 1 คน เป็นต้น ขณะที่การหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส.และพรรคการเมืองได้มีการกำหนดเงื่อนไขในมาตรา 71-72 อาทิ ห้ามโฆษณาหาเสียงทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่ กกด.กำหนดและห้ามหาเสียง ก่อนเลือกตั้ง 3 วัน เป็นต้น นอกจากนี้ มาตรา 75 กำหนดห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการใดๆ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น เป็นต้น

## □ สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

สำหรับบทบัญญัติสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่มาตรา 129 ว่าด้วยการคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยมีเนื้อหาสรุปคือ 1. นำคะแนนจากรวมทั้งประเทศ ที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อได้รับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วย 500 ซึ่งเป็นจำนวน ส.ส.ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร

2. นำผลลัพธ์ตามข้อ 1. ไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรค โดยจำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองพึงมีได้เบื้องต้น

3. นำจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองพึงมีได้ตามข้อ 2. ลบด้วยจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือ จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีเบื้องต้น

4. ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือจำนวนสูงกว่าจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ ให้พรรคการเมืองนั้นมี ส.ส.ตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

## □ โกงเลือกตั้งตัดสิทธิ 20 ปี

ด้านบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ได้กำหนดบทลงโทษเอาไว้เข้มข้น โดยเฉพาะมาตรา 159 กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืน มาตรา 75 ชักจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี



หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่มีกำหนด 20 ปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กระทำผิดตามมาตรา 76 ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยที่หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรครู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับการฝ่าฝืนมาตรา 75 และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรคการเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

□ อ่านต่อหน้า 15

## ๓ บิ๊กป้อม

□ ต่อจากหน้า 2

### □ เฟิน ส.ว.20 กลุ่มอาชีพ

ส่วนร่างกฎหมายลูกการเลือกตั้ง ส.ว. มีจำนวน 92 มาตรา มีสาระสำคัญ อาทิ มาตรา 11 ให้วุฒิสภาประกอบด้วย ส.ว.จำนวน 200 คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ 20 กลุ่มอาชีพ โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว.จากกลุ่มนั้น ๆ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น เป็นต้น

### □ 250 ส.ว.อยู่ยาว 5 ปี

อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ กำหนดในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยจำนวน ส.ว. 250 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งมาจากการเลือกของ คสช. จำนวน 194 คน ส่วน ส.ว.อีก 6 คน มีที่มาจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง

กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

### □ ไม่จัดเลือกตั้งบางพื้นที่

อีกเรื่องหนึ่ง ที่รัฐสภา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความลับหน้าเตรียมปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ต้องแก้กฎหมาย 6 ฉบับที่เกี่ยวข้อง โดยนายวิษณุย้ำว่ามีกำหนดเสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขให้กรม.พิจารณาภายในเดือน ธ.ค. จากนั้น ส่งสนช.พิจารณาภายในเดือน ม.ค. 2561 ทั้งนี้ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะกำหนดให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายหลังจากนั้น 45 วัน

นอกจากนี้ นายวิษณุระบุว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ควรรวมหรือยุบหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบางแห่งและยอมรับ อาจไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในบางแห่งที่มีแนวโน้มไม่รู้อนาคตของตนเอง ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่น อาจจัดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ และส่วนตัวเชื่อ การเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่ชนกับการเลือกตั้งทั่วไปอย่างแน่นอน

อีกด้านหนึ่ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า การปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องแก้กฎหมายหลายส่วน ไม่ต่ำกว่า 50 มาตรา หากฝ่ายเกี่ยวข้องจะรีบแก้กฎหมายให้เสร็จสมควรแก้ไขดี อย่าให้เหมือนสุภาษิตไทยที่ว่า “แก้ผ้าเอาหน้ารอด” เท่านั้น

### □ ป.ป.ช. จ่อฟันเลขาฯบุญทรง

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 พ.ย. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีกำหนดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่ง

ความผิด นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุททะ อดีตเลขาธิการ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รว.พาณิชย์ กรณีรั่วรัยผิดปกติกี่เกี่ยวกับโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ภายหลัง ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า นพ.วีระวุฒิเข้าข่ายรั่วรัยผิดปกติกี่ซึ่งตามกระบวนการหลังจากที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดรั่วรัยผิดปกติกี่ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

### □ แจงสืบหน้าคดีกบฏ กปปส.

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เปิดเผยความลับหน้า การพิจารณาสั่งฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. พร้อมพวกรวม 58 คน ในคดีกบฏ จากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริงของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีความเห็นในคดีนี้แต่อย่างใด

“เราต้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างเนื่องจากคดีนี้มีเอกสารจำนวนมากและคณะทำงานที่พิจารณาคดีนี้เป็นคณะทำงานชุดใหม่ เนื่องจากคณะทำงานชุดเก่าถูกยกเลิกไป คณะทำงานชุดใหม่จะต้องพิจารณาหลักฐานให้รอบคอบซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ” นายวงศ์สกุล กล่าว.



# เดลินิวส์ หน้าชน ปรับเพื่ออนาคต

**ถ**้าไม่มีเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงคำประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่ระบุชัดว่า จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 “**กรม.ประยุทธ์ 5**” ก็จะมีเวลาทำงานประมาณ 1 ปี

ครั้งนี้ มีการปรับใหญ่ จำนวน 18 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้มีรัฐมนตรีพ้น กรม. 9 คน เปลี่ยนเก้าอี้ 8 คน และเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ 10 คน

**การปรับ กรม.ครั้งนี้ สังคมมองว่า เพื่อเรียกคะแนนนิยมที่ลดต่ำลงให้กลับคืนมา**

ทั้งปรับเพื่อแก้ปัญหา เพราะรัฐมนตรีบางคนทำงานไม่ถูกใจสังคม บางคนไม่มีผลงาน เข้าช่วยรัฐมนตรีโลกลิ้มบางคนจึงต้องปรับออก บางคนต้องเปลี่ยนเก้าอี้

แต่บางคนก็ควรเปลี่ยนตัวก็ไม่เปลี่ยน

**โดยโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล “ประยุทธ์ 5” ที่จะต้องรับแรงคือ ปัญหาเศรษฐกิจ**

ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนตัวรองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จาก **ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล** มาเป็น **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** แม้จะทำให้การทำงานของทีมเศรษฐกิจราบรื่นขึ้น และทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจดีขึ้น แต่เศรษฐกิจก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล

แม้ว่ารัฐบาลจะยืนยันว่า เศรษฐกิจฟื้นแล้ว แต่ประชาชนยังจับต้องไม่ได้ เนื่องจากเศรษฐกิจโตแต่หัวส่วนเศรษฐกิจฐานรากยังมีปัญหา

โดยมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และสินค้าทางการเกษตรตกต่ำมาโดยตลอด

ซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับถึงปัญหา จึงมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เดิมกระทรวงเกษตรฯ มีรัฐมนตรีแค่ 2 คนคือ

**พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** เป็นรัฐมนตรีว่าการ และ **น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร** เป็นรัฐมนตรีช่วย เปลี่ยนหน้าใหม่หมดและเพิ่มเป็น 3 คนคือ **นายกฤษฎา บุญราช** เป็นรัฐมนตรีว่าการ **นายลักษณ์ วจนานวัช** และ **นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร** เป็นรัฐมนตรีช่วย

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ ชัยป์ **นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** จากรัฐมนตรีช่วย ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ และย้าย **น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร** อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มาเป็นรัฐมนตรีช่วย

การปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีครั้งนี้ จึงเป็นความหวังของสังคม

**หวังว่าคำประกาศของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ที่จะทำให้ “คนจน” หายจนภายในปี 2561 เป็นจริง**

แต่หลายคนสะดุดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ย้ำชัดเจนว่า แม้จะเปลี่ยนตัวทีมเศรษฐกิจ และจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ

แม้ **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** จะมั่นใจว่า เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ขยายตัวลงมาถึงเศรษฐกิจฐานราก ให้มีกำลังซื้อ และการใช้จ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น

**สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ จะกำหนดทิศทางนโยบาย โดยจะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อย

ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะขอให้ประชาชนเชื่อมั่น ที่จะทำให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่วางไว้ตามโรดแมป

**แต่หลายคนก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นจริง**

รัฐบาลจึงต้องพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ปัญหา

ต้องทำตามสิ่งที่พูดเอาไว้คือ การทำงานของ กรม.ประยุทธ์ 5 จะรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

**เวลาที่เหลืออีกประมาณ 1 ปี รัฐบาลจึงต้องเร่งมือและทำงานให้หนักขึ้น เพื่อเป้าหมายอนาคตทางการเมืองวางไว้**

**ทรงพร ศรีสุวรรณ**





## สังคมการเมือง

### 'ตุ๋'เสียใจ-หลุดวักพท.-ปชป.รุ่มขย่ม

● เจอกระหน่ำหลังเปลลดवादใส่ ชาวประมงที่ยื่นขอความเป็นธรรม ที่มงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โพสต์เฟซบุ๊กหวังลดกระแส ระบุ บิ๊กตุ๋ เสียใจ แต่อยากให้เห็นใจสิ่งที่รัฐบาล ทำด้วย

#### ทราบแล้วเปลี่ยน!!

● พท.-ปชป. จับมือกันยำใหญ่ บิ๊กตุ๋ ทั้งเรื่องจับกุม 16 แกนนำต่อต้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินและกรณีवादชาว ประมงที่เขาเดือดร้อนจากนโยบาย รัฐบาลนี้ เมื่อมีคนเห็นต่างก็ควรรับฟัง ไม่ใช่ตะคอกใส่

#### ต้องเร่งกู้ศรัทธา



นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

● นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.ปชป. บอกเห็นนายกฯเดินถือไม้ค้ำ ลอยเหมือนเล่นคอนเสิร์ต ตอนพบ ผู้ประกอบการเรือประมงก็รู้ว่า มี ปัญหาแน่ ต่อไปถ้าไม่ยอมให้เกิดขึ้น อีกก็ควรถอดแบบไม้ค้ำออก

#### จะได้รู้'ใคร'เสียดัง

● อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด จาก เพื่อไทย ตอกย้ำสาเหตุ บิ๊กตุ๋ นำกรรม. สัญจรได้ทั้งที่มีรมต.ร่วมประชุม 14 คน



กฤษฎา บุญราช

ประจักษ์ จันทอง

และรู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ก็เพราะรัฐบาล อยู่ในช่วงขาลงเลยต้องเร่งเรียกคะแนน นิยมคืนมา

#### หลุดบ่อย อาจได้ก่อนหินแทน

● กฤษฎา บุญราช หนึ่งในรมต.ป้ายแดง แถมยังนั่งรมว.เกษตรฯ พอถูกถามถึงการแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ บอกรอดถวายสัตย์ ก่อน แต่มีฤกษ์เข้ากระทรวงเก้าโมงเช้า วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.นี้

#### อย่ารู้อะไรค่อยถาม

● พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทอง รอง นายกฯ ที่ล้มหลอนนั่งควบรวมว.ยุติธรรม ก็เข้ากระทรวงในวันศุกร์นี้ เพื่อหารือกับ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สุวรรณ ปลัดยธ. หลังนายกฯนำกรรม.ถวายสัตย์ 30 พ.ย.

#### พีตรับงานใหม่

● หลายฝ่ายจับตาที่ประชุมสนช.วันนี้ มีคิวถกม.เลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. ที่กรธ. ส่งมา พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ไฟเขียวให้อภิปรายเต็มทีคนละ 8 นาที ก่อนตั้งกมธ. 2 คณะ แยกกันพิจารณา

#### เพื่อความรอบคอบ

● ประธานสนช. ยังส่งซิกด้วยว่า อย่ากลัวหากความเห็นต่างเกี่ยวกับ กม.ลูกทั้ง 2 ฉบับ จะต้องยื่นศาลรธน. ดีความ เพราะให้ศาลช่วยตรวจสอบ ดีกว่าปล่อยให้มโหฬารภายหลัง แต่รับรอง ไม่กระทบโรดแมป

#### แต่ต้องลุ้นรีเปล้า!!

โฉมหน้า “ประยุทธ์ 5” ที่ปรับเต็มเสริมแต่ง 18 ตำแหน่ง แบ่งเป็นหน้าใหม่เข้ามา 10 หน้าเก่าถูกปรับออก 9

มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ตรงนายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดมหาดไทย โดนเก้าอี้รมว. เกษตรฯ หล่นทับ ชนิด “ผิดฝาผิดตัว” นอกนั้นภาพรวมไม่ถึงกับร้อง “ฮือ” แต่ก็ไม่มีความร้อง “ฮือ”

ส่วนใหญ่ออกแนวเฉยๆ ไม่ยินดี ยินร้าย พร้อมให้ออกาสพิสูจน์ฝีมือ แต่ที่ทำเอากองเชียร์-กองแข่งตกตะลึง ฟรีงเฟร็ด

ก็คือฉากก่อนการประชุมครบ.สัญญา สงขลา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ออกอาการ “เหวียง” ใส่ตัวแทนชาวประมง ปัตตานี ที่มาร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน

ควาดใส่ไมโครโฟน “ออย่ามาขึ้นเสียงกับผม”

ถัดจากนั้นไม่กี่นาที มีผู้นำกลีบเสียง ประกอบภาพจังหวะเกิดเรื่อง ลงกระจายในสื่อโซเชียล แชร์ต่อกันอย่างกว้างขวาง สื่อหนังสือพิมพ์ก็หยิบจับเป็นประเด็น

## ทิ้งหมัดเข้ามูม ออย่ามาขึ้นเสียง



จั่วหัวตัวใหญ่

เดือดร้อนคณะทำงานใกล้ชิดนายกฯ ต้องชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Gen.Prayut Chan-o-cha ว่า นายกฯ เสียใจที่ได้ว่ากล่าวชาวประมงไปเมื่อวานนี้ที่ปัตตานี

ควบคุม การแสดงชี้แจงของ พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล ที่กลายเป็นว่าขึงขัง เรื่องยิ่งตกลง

ผสมกับกรณีจับกุม 16 แกนนำมือบักต้งกันโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่เหมือนนกวิกมือ “เรียกแขก” กลุ่มเอ็นจีโอ-นักวิชาการ-นักสิทธิมนุษยชน ออกมารุมยำใหญ่

แต่ก็ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่ขี้อระเท่าใดนัก

แน่นอน เหตุที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้อง แคร่ขาวประมง ไม่ต้องแคร่มีอบด้านโรงไฟฟ้า

นั่นก็เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากประชาชน จึงไม่จำเป็นต้องหาเสียงเอาใจใคร ไม่จำเป็นต้องพินอบพิเทา ยกมือไหว้ประชาชนอย่างที่นักการเมืองชั่วร้ายทำ

รัฐบาลไม่ต้องฟังใคร มีแต่ประชาชนต้องฟังรัฐบาล

ห้ามเถียง ห้ามขึ้นเสียง

ไม่สั่งซ่อมเอา “หัวปักพื้น” ก็บุญเท่าไหนแล้ว

มันฯ มือเสื่อ